

Thông tin trường học



GK 日本語学校

GK Japanese Language School
Trường Nhật Ngữ GK



QUAN NIỆM GIÁO DỤC · MỤC TIÊU GIÁO DỤC

QUAN NIỆM GIÁO DỤC

Thông qua việc học tiếng Nhật, không chỉ nghe nói đọc viết mà còn tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, cách làm việc học tập của con người Nhật Bản, tư tưởng cảm nghĩ của người Nhật. Ngoài ra còn những hoạt động giao lưu địa phương, bằng cách thức thúc đẩy đa văn hóa sẽ giúp cho học sinh được mở mang tầm nhìn quốc tế, chúng tôi hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có thể làm việc mọi nơi trên thế giới.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

- Học tiếng nhật chuẩn, đúng cách, • trau dồi kiến thức ,vốn tiếng vào các trường đại học, trường chuyên nghề để phục vụ cho tương lai.
- Tự bản thân có thể nói ,truyền đạt suy nghĩ của mình chính xác cho đối phương và ngược lại hiểu được đối phương nói và các hành động của đối phương.
- Thông qua các hoạt động sinh hoạt tại trường, học sinh có thể học tập và hiểu thêm về văn hóa,tư tưởng, cách học tập làm việc của con người Nhật Bản,..bằng tầm nhìn xa, rộng, cách học tập làm việc tích cực sẽ mang đến cho các bạn học sinh tư thế học tập tốt nhất,tích cực nhất.
- Bằng tiếng Nhật có thể truyền đạt suy nghĩ của bản thân cho đối phương,và hiểu được chính xác suy nghĩ,hành động của đối phương.
- Bằng tầm nhìn xa,cách suy nghĩ tích cực sẽ đem lại cho học sinh tư thế học đúng nhất,hăng hái nhất.
- Với các nền văn hóa đa dạng,phong phú sẽ giúp học sinh hiểu hơn về các nền văn hóa khác nhau,giúp mở mang tầm nhìn lên tầng cao hơn.



TÍNH NĂNG CỦA VIỆC HỌC

1. Học tập - hướng dẫn giáo dục



Trường đào tạo giáo trình, trương trình giảng dạy chi tiết, bài bản nhằm mục đích trau dồi kiến thức tiếng cho học sinh ,để học sinh trang bị được lượng kiến thức tốt trước khi học lên các trường đại học, trường chuyên nghề,...có các khóa học nâng cấp hỗ trợ thi chứng chỉ tiếng JLPT, thi lên đại học UJE,... ngoài ra hỗ trợ đầy đủ 4 kĩ năng nghe , nói , đọc , viết cho học sinh để học sinh có thể tự tin vững vàng bằng chính kiến thức của mình.

2 . Khóa học thực tế



Tập đoàn GURUMEKINEYA được bắt đầu từ việc kinh doanh hệ thống nhà hàng, kinh doanh bữa ăn trên máy bay, kinh doanh vận tải, viện dưỡng lão,...có rất nhiều công ty nhỏ trong tập đoàn. Bằng những khóa học trải nghiệm thực tế sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về con người Nhật , cách làm việc thực tế trải nghiệm và cảm nhận thực tế trong các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Sẽ là bàn đạp cho các lựa chọn trong tương lai của học sinh.

3. Khóa học ngoại khóa • giao lưu trong khu vực



Nhà trường tạo điều kiện để học sinh có thể đi thực tế, trải nghiệm văn hóa, phong cảnh phong phú, thời tiết 4 mùa. Nhà trường tích cực thiết lập những buổi giao lưu văn hóa với viện dưỡng lão, trường tiểu học,... tạo điều kiện cho học sinh có môi trường giao tiếp tốt nhất có thể.

HỖ TRỢ

1. TRONG SINH HOẠT

Học sinh sẽ được học hướng dẫn về các quy định trong cuộc sống tại Nhật để có thể hiểu và dễ hòa hợp với văn hóa Nhật một cách tốt nhất. Trong quá trình sống và sinh hoạt tại Nhật Bản khi gặp khó khăn về sinh hoạt cuộc sống, việc làm thêm, trường hợp bị ốm đau,... học sinh có thể thảo luận với thầy cô bất cứ lúc nào. Thầy cô sẽ giúp đỡ và hỗ trợ một cách tốt nhất.

2. HƯỚNG NGHIỆP

Với các thầy cô giàu kinh nghiệm lâu năm về dẫn dắt hướng nghiệp cho các em sinh viên. Thầy cô nhiệt tình hướng dẫn từng chi tiết từ viết hồ sơ đến luyện phỏng vấn và luyện viết văn,...

3. CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG

Chuyên cần (tỉ lên lên lớp 100% - 6 tháng) : 5,000yen

Chuyên cần (tỉ lên lên lớp 98% - 6 tháng) : 3,000yen

Chuyên cần (tỉ lệ lên lớp trên tổng khóa học 100 %) khóa 2 năm : 10,000yen

Khóa 1 năm 6 tháng : 7,000yen

Học sinh ưu tú (có thành tích số 1 trên 6 tháng) : 5,000yen

Học sinh đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật 日本語能力試験合格 :

N1 : 20,000yen N2 : 10,000yen N3 : 5,500yen

Khuyến khích làm việc tại tập đoàn GURUME KINEYA

Trong những học sinh tốt nghiệp tại trường nhật ngữ GK ,sau khi tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp các trường đại học , chuyên nghề tại Nhật và làm việc tại các công ty của tập đoàn . Sau 3 năm số tiền học phí đã nộp sẽ được hoàn lại 20 %.

XUNG QUANH TRƯỜNG HỌC

KHU VỰC OSAKA

OSAKA là khu vực nhiều sông ngòi , kênh mương,và nhiều vùng giáp biển. Là nơi tập trung , giao lưu của nền kinh tế, thương mại trong nước và ngoài nước. Là trung tâm thông thương của nền kinh tế. Osaka là địa điểm nổi tiếng về các món ăn truyền thống Nhật từ hương vị mang đẳng cấp đến các khu chợ mang hương vị bình dân truyền thống Nhật bản .



Trường nhật ngữ GK , tập đoàn GURUME KINEYA là 1 trong những thành phần không thiếu của nền ẩm thực đó.là nơi cảm nhận nền văn hóa truyền thống từ khu chợ đến đô thị, sự thân thiện của con người Nhật trong cuộc sống. Là khu thông thương , phong phú nhiều việc làm gần các khu vực kobe, kyoto, nara ...

KHU PHỐ NGHỆ THUẬT



Trường nhật ngữ GK nằm trong khu KITAKAGAYA – thành phố nước . Đây là một thị trấn trải ra gần cửa sông KIZU chảy qua phía tây nam của thành phố Osaka. Vào thời TAISHO , nơi đây là nơi phát triển thịnh vượng như ngành công nghiệp đóng tàu,với hàng loạt các nhà máy và nhà kho. Hiện tại thành phố đang được tái sinh thành một thị trấn nghệ thuật.

Phía trước cổng trường nhật ngữ GK các bạn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, hãy cùng nhau đi dạo trong khu vực các bạn cũng có thể thư giãn và ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật đó nhé.

LỜI CHÀO



Trường Nhật ngữ GK được điều hành bởi Tập đoàn GURUME KINEYA. GURUME KINEYA Group có nhiều công ty khác nhau như kinh doanh nhà hàng, kinh doanh bữa ăn trên máy bay, kinh doanh sản xuất thực phẩm đông lạnh, kinh doanh vận tải và công ty phúc lợi chăm sóc điều dưỡng. Đón đầu xã hội toàn cầu trong tương lai, trường Nhật ngữ GK không chỉ dạy tiếng Nhật là kiến thức mà còn là ngôn ngữ xây dựng mối quan hệ giữa con người với nhau, để sinh viên nước ngoài muốn du học Nhật Bản có thể đóng vai trò tích cực trong Nhật Bản và thế giới. Chúng tôi sẽ trau dồi "khả năng tiếng Nhật khả dụng" để bạn có thể học tiếng Nhật ứng dụng và thực hành.

株式会社グルメ杵屋 取締役兼代表執行役社長
GK 日本語学校 設置者 棕本充士

グルメ杵屋グループ

Hệ thống nhà hàng



Hệ thống đường sắt



Hệ thống đồ ăn trên máy bay



Hệ thống đồ ăn đông lạnh



Cho thuê bất động sản



Điều dưỡng phúc lợi xã hội



お問い合わせ

住所：〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋 3-4-7

大阪メトロ四つ橋線「北加賀屋」駅から徒歩 5 分

電話 & FAX: 06-4702-2617

メールアドレス: gk-jpns@gk-jps.osaka.jp

Web サイト: <https://www.gk-jls.com/>

Facebook : GK 日本語学校 gk Japanese Language School



Web サイト



Facebook